
เรื่องเสร็จที่ ๑๓/๒๕๐๑ 

 

(ส ำเนำ) 
 

ที่ ๑๓๐/๒๕๐๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ท่ำช้ำงวังหน้ำ 

 

๒๐ มกรำคม ๒๕๐๑ 

 

เร่ือง  ขอให้ช่วยตีควำมเกี่ยวกบัเร่ืองกำรยึดของผิดกฎหมำยที่ส่งทำงรถไฟ 

 

เรียน  เลขำธกิำรคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร 

 

อ้ำงถึง  หนังสอืกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ ๐๓๑๑/๒๕๐๐  

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๐๐ และที่ ๒๘๘/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๐๑ 

 

หนั งสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ ำยบ ริหำรอ้ำงถึ งข้ำงบน แจ้งว่ำ 
กระทรวงกำรคลังขอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำวินิจฉัยให้ควำมเหน็ในปัญหำเกี่ยวกบักำร
ยึดของผิดกฎหมำยที่ส่งทำงรถไฟ  ตำมนัยหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ สร.๓๑๖๐๐ /๒๕๐๐  ลง
วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๐๐ ฉบับหนึ่ง กับหนังสืออ้ำงถึงฉบับที่ ๒ อีกฉบับหนึ่ง เตือนขอทรำบผล
ของกำรพิจำรณำเร่ืองดังกล่ำวข้ำงบน นั้น 

ขอเรียนว่ำ ปัญหำเร่ืองนี้ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ(กรรมกำรร่ำงกฎหมำย กอง
พิเศษ) ได้ประชุมพิจำรณำคร้ังหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๐๐  ในกำรประชุมคร้ังนั้นที่
ประชุมมีควำมเห็นว่ำ  เร่ืองนี้ ได้มีข้อตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมศุลกำกรอยู่
แล้ว  น่ำจะท ำควำมตกลงกันได้  จึงขอให้ผู้แทนทั้ง ๒ ฝ่ำยท ำควำมตกลงกันเสียก่อน หำกไม่เป็น
ที่ตกลงกันได้ ทำงคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจึงจะพิจำรณำวินิจฉัยให้  ซึ่งทำงผู้แทนกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (นำยประมำณ สตูะบุตร์) กับผู้แทนกรมศุลกำกร (นำยตรี รัตนำรำท และ นำยเชวง 
แสงประดับ) ได้ทรำบและรับว่ำจะไปท ำควำมตกลงกัน  ซึ่งทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ได้แจ้งให้ทรำบด้วยว่ำ ถ้ำตกลงกันไม่ได้ภำยใน ๓๐ วัน ให้รีบแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำทรำบ  คร้ันเวลำผ่ำนมำเกินกว่ำ ๓๐ วันแล้ว ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจึงได้
ทรำบว่ำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทยกับกระทรวงกำรคลังได้ตกลงกันเป็นกำรเรียบร้อยแล้ว  ทำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจึงคิดจะจ ำหน่ำยเร่ืองนี้ เสียโดยไม่พิจำรณำ หำกแต่ยังรอกำร
ยืนยันทำงกระทรวงเจ้ำของเร่ือง (กระทรวงกำรคลัง) อยู่ 

ได้ควำมดังเรียนมำแล้วข้ำงต้น  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจึงขอเสนอว่ำ
กำรให้ระงับกำรพิจำรณำปัญหำเร่ืองนี้ เสียได้ เพรำะกระทรวงกำรคลังกับกำรรถไฟแห่งประเทศ
ไทยท ำควำมตกลงกนัได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 



 ๒ 

 

ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
 

(ลงชื่อ) หยุด แสงอุทยั 

(นำยหยุด แสงอุทยั) 

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ที่ ๑๓๐/๒๕๐๑                                                                  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า

lao มกราคม ๒๕๐๑

เรื่อง ขอให้ช่วยตีความเกียวกับเรื่องการยืดของผิดกฎหมายที่ส่งทางรถไฟ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

อ้างถึง หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ ๐๓๑๑/๒๕๐๐

ลงวันที ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ และที่ ๒๕๕/๒๕๐๑ ลงวันที ๑๐๒ มกราคม ๒๕๐๑

หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารอ้างถึงข้างบน แจ้งว่า
กระทรวงการคลังขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
             พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการ
ยืดของผิดกฎหมายที่ส่งทางรถไฟ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ สร.๓๑๒๐๐/๒๕๐๐ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ฉบับหนึ่ง กับหนังสืออ้างถึงฉบับที่ ๒ อีกฉบับหนึ่ง เตือนขอทราบผล
ของการพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างบน นั้น

ขอเรียนว่า ปัญหาเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมาย กอง
พิเศษ) ได้ประชุมพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๐ ในการประชุมครั้งนั้นที่
ประชุมมีความเห็นว่า เรื่องนี้ได้มีข้อตกลงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากรอยู่
แล้ว น่าจะทํ
             าความตกลงกันได้ จึงขอให้ผู้แทนทั้ง า๒ ฝ่ายทําความตกลงกันเสียก่อน หากไม่เป็น
ที่ตกลงกันได้ ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจะพิจารณาวินิจฉัยให้ ซึ่งทางผู้แทนการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (นายประมาณ สูตะบุตร์) กับผู้แทนกรมศุลกากร (นายตรี รัตนาราท และ นายเชวง
แสงประดับ) ได้ทราบและรับว่าจะไปทําความตกลงกัน ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้แจ้งให้ทราบด้วยว่า ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายใน ๓๐ วัน ให้รีบแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาทราบ  ครั้นเวลาผ่านมาเกินกว่า ๓๐ วันแล้ว ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้
ทราบว่า การร
             ถไฟแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังได้ตกลงกันเป็นการเรียบร้อยแล้ว ทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงคิดจะจําหน่ายเรื่องนี้เสียโดยไม่พิจารณา หากแต่ยังรอการ
ยืนยันทางกระทรวงเจ้าของเรื่อง (กระทรวงการคลัง) อยู่

ไได้ความดังเรียนมาแล้วข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอเสนอว่า
การให้ระงับการพิจารณาบัญหาเรื่องนี้เสียได้ เพราะกระทรวงการคลังกับการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยทําความตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
             [END PAGE 1]
             สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงชือ) หยุด แสงอุทัย
(นายหยุด แสงอุทัย)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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